

Số: /KH-SCT

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### **Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra**

Thực hiện Công văn số 80/TTr-GS ngày 23/01/2024 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Thanh tra; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Xác định công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm chính trị của Sở Công Thương. Thông qua rà soát, kiểm tra, nắm bắt khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân thuộc về chủ quan, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra chưa được thực hiện xong. Kịp thời phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

##### **2. Yêu cầu**

- Công tác kiểm tra, rà soát được tiến hành công khai, khách quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phát ngôn, bảo mật theo quy định.

- Thường xuyên tiến hành theo dõi, rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện và sự phối hợp tốt giữa các phòng thuộc Sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kết luận thanh tra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực ngành.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra**

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật về thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Công văn số 564-CV/TU ngày 12/01/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán; Công văn số 23-CV/BCSD ngày 28/01/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; và các văn bản liên quan.

Tăng cường chỉ đạo rà soát, kiểm tra các kết luận thanh tra chưa thực hiện xong để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện dứt điểm theo quy định; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm, sai phạm theo kết luận, kiến nghị của thanh tra; Tăng cường chỉ đạo phối hợp trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; trong việc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

### **2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra**

Người đứng đầu cơ quan, Trưởng các phòng thuộc Sở phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định. Bảo đảm điều kiện, thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị phải chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; tổ chức xử lý cán bộ, công chức, người có hành vi vi phạm theo quy định; khắc phục các sơ hở, yếu kém, hoàn thiện quy trình, quy định trong công tác quản lý, điều hành; đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tế;

báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tổng hợp theo đúng thời gian quy định.

### **3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra**

Bộ trí tăng cường biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành; trong đó làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, sai phạm để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư số 06/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra trong lĩnh vực ngành quản lý. Lồng ghép việc kiểm tra, rà soát thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra trong các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành do Sở chủ trì thực hiện.

Kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra mà Sở Công Thương là đối tượng thanh tra phải được tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Chủ động rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý sau thanh tra liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được giao, báo cáo tình hình, kết quả rà soát về Thanh tra Sở **trước ngày 25/03/2024**.

**2.** Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở, của Giám đốc Sở ban hành. Phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của cấp có thẩm quyền đối với Sở Công Thương.

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, TTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Đại**